

บทความประชาสัมพันธ์:> 5 วิธีเสริมดวงการเดินทาง ทาง โดย Uber ประเทศไทย



5 วิธีเสริมดวงการเดินทาง

บทความ โดย Uber ประเทศไทย

การเดินทางของชีวิตคนเมืองอย่างเรา ในแต่ละวันเหมือนต้องเสี่ยงดวงอยู่ไม่น้อย เช่น เช้านี้จะเจอเซอร์ไพรส์อะไร บนถนนม๊วย รถไฟฟ้าขัดข้องต้องหยุดให้บริการมองซ้ายมองขวากับเพื่อนร่วมชะตากรรมเรือนแสน อีกก็ขบวนชีวิตจะได้เดินต่อไป และยิ่งช่วงฤดูฝนตก วันดีคืนดีตื่นมาเจอฝนตกหนักออกจากร้านไม่ได้ รมที่มีดันไปทิ้งไว้ที่ออฟฟิศหมดแล้ว ทำไงดี หรือเมื่อคืนไปแสงค์แอร์กับเพื่อนสาวหนัก ตื่นสาย โอ้ยทำไงดีระหว่างอาบน้ำเสร็จ สามารถเดินทางไปทำงานได้ทันที

ทั้งหมดนี้เป็นนานาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากตื่นนอนตอนเช้าวันทำงาน จากเช้าสดใส กลายเป็นเช้าอันยุ่งเหยิง แต่จะเป็นอย่างไรถ้าเรามีวิธีเสริมดวงการเดินทางไว้แก้ไขปัญหาลเหล่านี้

1. Google Maps ก่อนออกจากบ้านเช็คเส้นทางการเดินทางง่ายๆ แค่เปิดแอป Google Maps คุณจะรู้แล้วว่าวันนี้เส้นทางไหนจะนำพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด
2. Follow Facebook หรือ Twitter ของทั้ง BTS และ MRT ไว้เลยละ สำหรับคนที่ต้องเดินทางเป็นประจำ เพราะหากมีข่าวการเดินรถมีปัญหาเกิดขึ้น เราจะได้ไหวตัวทันเลือกรูปแบบการเดินทางใหม่
3. ฟังวิทยุจราจรคู่ใจยามเร่งด่วน ติดตามรถไม่เคลื่อนที่ถ้ารอต่อไปหยากไย่ขึ้นแน่ อย่ารอช้าลงจากรถและกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์แบบฉบับหนังไทย พร้อมบอกว่า “ไปเลยละพี่สุชาติ”
4. บริการรถสาธารณะหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถเมล์ เรือ รถตุ้ แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ บริการรถร่วมเดินทางในรูปแบบต่างๆ หากคุณสามารถออกแบกการเชื่อมต่อรถต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน ดวงการเดินทางของคุณมีแต่รุ่งกับรุ่งแน่นอน จะไม่มีคำว่าระยะทางเป็นอุปสรรคในชีวิตต่อไป
5. แอปพลิเคชันบริการรถร่วมเดินทาง ไม่ต้องห่วงเรื่องไม่มีดวงการเดินทาง ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป หากคุณมีทางเลือกอื่นเข้ามาช่วยชีวิตยามอัปจนหนทาง แอปพลิเคชันบริการรถร่วมเดินทางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนเจอปัญหาในการเข้าถึงบริการรถสาธารณะ เช่น บ้านลึก ทำงานเลิกดีรถสาธารณะหมด ฝนตกหนักเกินกว่าจะไปยืนเปียกรอรถ หรือเดินทางไปขึ้นรถสาธารณะได้

จากวันนี้ ไม่ว่าจะก้าวเท้าซ้ายหรือขวาออกจากบ้าน วันของคุณจะสะดวกสบายราบรื่น ไม่ขลุ่ยขลุ่ยอีกต่อไป เพียงแค่

ใช้เทคโนโลยีการเดินทางระดับโลกของ Uber จุดหมายที่ต้องไปให้ถึงก็อยู่ในมือคุณ คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะนั่งสวยๆ แบบมีสไตล์ไปดินเนอร์มื้อหรู หรือจะนั่งซิวๆ ไปซื้อปช่วยชาติ หรือจะรีบไปให้ทันประชุมก็ไม่ใช่อะไรที่ต้องดูถูกขงยามยามดี พร้อมเมื่อไหร่ก็จัดเลย

เกี่ยวกับ Uber

พันธกิจหลักของ Uber คือการนำระบบการเดินทางที่เชื่อถือได้ไปทุกที่ เพื่อทุกคน เราเริ่มธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2553 ในสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ปัญหาธรรมดาอันหนึ่ง คุณจะเดินทางด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวได้อย่างไร เจ็ดปีผ่านไปกับอีกสองพันล้านทริปเดินทาง เรามุ่งหน้าไปสู่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม: ลดปัญหาการจราจรและมลภาวะในเมืองต่างๆ ที่เราให้บริการพาผู้คนเดินทางไปต่างๆ ได้โดยใช้รถน้อยลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

กฤติยาวัตี พงษ์พาณิชย์

Head of Communications (Thailand), Uber

โทร. 09.5150.4954

อีเมล wow@uber.com

พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง

สุชาย เฉลิมชนศักดิ์

โทร. 08.1751.2294

อีเมล suchai@pc-a.co.th

สกุลหยก จิตสมาน

โทร. 08.3289.5858

อีเมล sakulyok@pc-a.co.th